

#SoKyHieuVanBan
V/v thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1843/SGDDĐT-VP ngày 16/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Đại Lộc yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, các văn bản của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, trọng tâm là: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chương trình số 11- CTTr/TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; tránh dân chủ hình thức.

2. Hằng năm, phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức trong các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị. Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức đạo đức công vụ của đội ngũ.

4. Tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2026; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng chính quyền điện tử; công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của đơn vị. Tổ chức công khai, minh bạch những nội dung mà nhân dân, phụ huynh học sinh, CB,CC,VC và người lao động cần phải được biết, cần phải bàn, cần phải kiểm tra, giám sát.

5. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 214 của Ban Bí thư; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Quyết định số 99 của Ban Bí thư và Kết luận số 54 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99; Chỉ thị số 37- CT/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. Phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có những biểu hiện tiêu cực, lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG